



ที่ นน ๐๐๒๓.๓ /ว ๐๔๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

ตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วน ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งเรื่อง การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลโดยการจำหน่ายรายชื่อผู้มีสิทธิที่เสียชีวิต ออกจากระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลฯ โดยอัตโนมัติแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูข้อมูลสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ หัวข้อ รายงาน : รายงานรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะอัปเดตสถานะเป็นประจำทุกเดือน เรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓ - ๕

3.2



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปทุมธานี  
เลขที่... ๑๐๐๖  
วันที่... ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑  
เรื่อง...



ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ ๖ ๒๕๖๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ ๖ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลโดยการจำหน่ายรายชื่อผู้มีสิทธิที่เสียชีวิต ออกจากระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยอัตโนมัติแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูข้อมูลสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกที่หัวข้อรายงาน : รายงานรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะอัปเดตสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร.๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๕ โทรสาร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓